



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรุงเทพมหานคร (สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๓๐๖๑ หรือโทร. ๑๓๗๐ โทรสาร ๐ ๒๒๒๕ ๐๔๖๕)

ที่ กท ๐๔๐๗/ก ๒๖๕

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อเสนอเกี่ยวกับการดำเนินโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

เรียน ผู้อำนวยการเขต

ด้วยสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ศึกษาและตรวจสอบการดำเนินโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ของสำนักงานเขต ตามแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และพบว่ามีข้อสังเกตบางประการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านดังกล่าวที่อาจจะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร และความคาดหวังของประชาชน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว หรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่สีเขียวดังกล่าวของสำนักงานเขต มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ตลอดจนสามารถตอบสนองความคาดหวังของประชาชน ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดี จึงให้สำนักงานเขตดำเนินการ ดังนี้

๑. สำรวจพื้นที่ วางแผน ออกแบบ และคัดเลือกพันธุ์ไม้ รวมถึงอุปกรณ์ ที่จะใช้ในการปลูกหรือปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในแต่ละพื้นที่ให้ชัดเจนและพร้อมก่อนที่จะกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการหรือก่อนที่จะดำเนินโครงการ โดยควรพิจารณาวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการร่วมด้วย เช่น ต้องการมุ่งเน้นความสวยงาม การปรับปรุงภูมิทัศน์ การลดมลพิษทางอากาศ ความปลอดภัย ฯลฯ เพื่อให้กิจกรรมการดำเนินงานส่งเสริมให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ที่ตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการอย่างชัดเจน

๒. การวางแผนตามข้อ ๑ ให้หน่วยงานสอบถามความต้องการและความคาดหวังของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายของโครงการ ตลอดจนพิจารณาความเป็นไปได้ของการบูรณาการงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

๓. จัดทำแผนปฏิบัติการให้ครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานทั้งหมดของโครงการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละงานหรือขั้นตอนอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้บริหารสามารถติดตามและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

๔. จัดทำสัญญาหรือเงื่อนไขอื่นในการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการดังกล่าว ให้มุ่งรักษาผลประโยชน์ขององค์กรเป็นสำคัญ เช่น การรับประกันต้นไม้ที่มีราคาหรือมูลค่าสูง หรือการปลูกต้นไม้ทดแทน

๕. สร้างกิจกรรมที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชน ชุมชน หน่วยงานภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐอื่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ รวมถึงการสร้างกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมสำนึกความรับผิดชอบต่อความเป็นเจ้าของทรัพยากรร่วมกันของคนในชุมชนหรือพื้นที่ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดูแลรักษาต้นไม้ ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่สีเขียว

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

(นายชิต ชีวานิชย์)
ปลัดกรุงเทพมหานคร